



ประกาศโรงพยาบาลห้วยแถลง

เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินที่ ๒/๒๕๖๗ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ
ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยก
ย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น นั้น

โรงพยาบาลห้วยแถลง ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญในสังกัด รอบการประเมินที่ ๒/๒๕๖๗ (๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ
ดีเด่นและดีมาก ดังนี้

๑.ระดับดีเด่น ๑๑ จำนวน ๓ ราย คือ

นางสาวศศิมา	ศรีท่ามา	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
นางสาววัชรีย์	พิมพ์ภักดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นางนพเก้า	ธรรมรักษา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

๒.ระดับดีมาก ๑๓ จำนวน ๙ ราย คือ

นางสาวจุฑามาศ	ทานกระโทก	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
เรืออากาศโทหญิงเกศนีย์ สุธะนา		ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
นายตติยะ	ศิริลือสาย	นายแพทย์ชำนาญการ
นางสาววันเพ็ญ	เมธานันทิวรรช	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
นางรำนวย	ฤทธิไธสง	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
นางสาวธนภรณ์	สิมศิริวัฒน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นางสิริภัทร์	นันใจ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวพรนภา	คณารักษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิณัฐตา	คำสารีรักษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวกัลยา	อินทะวุธ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางปณณวีร์	แก้วสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายเกียรติศักดิ์	โลไธสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายเกษมา	เมืองยศ	นายแพทย์ชำนาญการ

๓. ระดับดีมาก ๒ จำนวน ๒๖ ราย คือ

นางสาวเพ็ญพักตร์	โป๊ะไฮสง	เภสัชกรชำนาญการ
นายภาษิต	สรณาคมน์	นายแพทย์ปฏิบัติการ
นายกกล้าณรงค์	ระติเดช	นายแพทย์ชำนาญการ
นางสาวภัทรมน	ประวะภูโต	นายแพทย์ปฏิบัติการ
นางสาวปภาดา	สีดาดี	นายแพทย์ปฏิบัติการ
นางสาวพีรพร	โพธิจันทร์	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นางสาวพิมพ์ชนก	พรวนคำ	ทันตแพทย์ชำนาญการ
นางสาววรกานต์	มิตรวงศ์	เภสัชกรชำนาญการ
นางสาววรรณิดา	เที่ยงวิจันกุล	นักสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวอัญชลี	วงศ์ดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นางสาวนิภาภรณ์	มัทรี	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางสาวสุรัชดา	พงษ์พิมาย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางศรีสกุล	ศรีนาค	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายอำนาจ	แดนทองหลาง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางจิตติรัตน์	ชีวจริณวงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายพงศธร	ทองพรมราช	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นายเอนก	เพชรภักดี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวหนึ่งฤทัย	นิมกระโทก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางฐิติพรรณ	แย้มจันทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวฐาปนี	ศรีสุระ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวจุรีรัตน์	เศรษฐี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสุภาภรณ์	สุดสมัย	นักจิตวิทยาชำนาญการ
นายอนุพันธ์	มีเหมาะ	นักจิตวิทยาชำนาญการ
นายสุปรีชา	ขวัญจันทิก	นายแพทย์ชำนาญการ
นางสาวสุวัฒนา	การงาน	นายแพทย์ปฏิบัติการ

๔.ระดับ ดีมาก ๓ จำนวน ๒๔ ราย คือ

นางสาวธนากรีย์	บริบาลประสิทธิ์	นายแพทย์ปฏิบัติการ
นางสาวสมพร	คุ้มเรือน	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
นางสาวพัชรนันท์	จิระวัฒน์ภิญโญ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวธัญญาศิริ	เตี้ยตระกูลวิวัฒน์	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นางหทัยชนก	จำปา	เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวภาวิณี	บุตดาคำนัก	โภชนาการปฏิบัติการ
นางสุมาลี	พูนไตนด	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

๔.ระดับ ดีมาก ๓ จำนวน ๒๔ ราย คือ (ต่อ)

นางสาวนุชจรี	มิชานาญ	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
นางสาวอัจฉิมา	ธรรมรักษา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสุกัญญา	โชวีใหม่	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวรัชนีกร	จำปาจันทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวเสงี่ยม	คำจันวงษา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวจากรุวรรณ	เม้นไธสง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นายวิวัฒน์	ประกอบผล	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวลฎาภา	นาเมือง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวน้ำผึ้ง	ชอบจิตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวศิริพร	กิจขุนทด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางจිරนนท์	สีองโคตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวฐิติมน	พาพิทักษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางชนกวัลย์	วันทะมาศ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายวันเฉลิม	ศรีนาค	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวดวงกมล	ฤทธิไธสง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวนฤมล	หุ้มไธสง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นายพลิชฐ์	วิริยะสิริกิร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๕.ระดับ ดีมาก ๔ จำนวน ๓๐ ราย คือ

นางสาวสุภัทรา	เจริญสุข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวชมพูนุท	อนุศิริ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวสมมาส	แกพิมาย	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นางเจนจิรา	หวังคัมกลาง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายมานิตย์	ทั้งกระโทก	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
นางสาวน้ำทอง	ชำนาญ	เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวพัชรินทร์	โลไธสง	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
นางสาวนุจรี	เชิญกลาง	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
นางสาวศิรินาถ	ทบพวก	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
นางสาวณัฐญา	พันธุ์โอภาส	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
นางณัฐธิดา	จุมผา	เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
นายสาคร	สียางนอก	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางสาวศศิวรรณ	ขันติจิตร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางภัทราวดี	เกษอาจ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวสุธารทิพย์	คำสมบัติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๕.ระดับ ดีมาก ๔ จำนวน ๓๐ ราย คือ (ต่อ)

นางสาววราภา	ยาตรี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางเนตรนภา	พลพิชิต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวสุนันท์	หวังนากลาง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นายพงศธร	จิระวัฒน์ภิญโญ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางกุลภรณ์	ญาตินิยม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวสุณิสา	ศรีสุทโธ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางพัชรินทร์	พินทะเนาว์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางจिरารวรรณ	เศรษฐี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางภาวิณี	เครือผือ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวอรพิน	สินปรุ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางศรีจันทร์	อิงไธสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางลัดดาวัลย์	ศรีนาค	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางพิมพ์สุดา	ประราศรี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นายธนพล	พูลสุขโข	แพทย์แผนไทยชำนาญการ
นายปิยวัฒน์	อานันทคุณ	นายแพทย์ปฏิบัติการ

๖.ระดับดีมาก ๕ จำนวน ๙ ราย คือ

นางสาวปรีศนีย์	วงศ์ไธสง	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
นายวิศรุต	สุราษ	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นางสาวชนกนันท์	ตระการรังสี	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
นางสาวรวิษฐา	สกุลเข็มขุนทด	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายเดชวิชัย	ชูชาติ	เภสัชกร ปฏิบัติการ
นางสาวยุพิน	ศรีคุณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวนิภา	ฉาบครบุรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายศุภชัย	เดชโคบุตร	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางสาวนราทิพย์	พลเสนา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๗.ระดับดีมาก ๔ จำนวน ๒ ราย คือ

นายสุขสันต์

สายสี

เภสัชกร ปฏิบัติการ

นายนพเก้า

ธงชัย

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗



นางสาววิภา อุทยานินทร์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยแถลง